

BÁO CÁO

Tình hình tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
(Tài liệu báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6, khóa XVII)

Sáu tháng đầu năm 2018, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đã bám sát và tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đạt được những kết quả chủ yếu như sau:

I. Tình hình khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân

Tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 có những diễn biến phức tạp ở một số địa phương, nhất là những nơi đang tập trung giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện các dự án lớn như các huyện Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, Quảng Xương, thị xã Bim Sơn, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn. Có những trường hợp đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, hợp lý, hợp tình, được kiểm tra, rà soát, đối thoại, trả lời đầy đủ và có văn bản chấm dứt thụ lý giải quyết vụ việc nhưng công dân vẫn đến Trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh đeo bám khiếu kiện. Đặc biệt có những trường hợp đã được chính quyền các cấp giải quyết thấu tình, đạt lý, rà soát, trả lời nhiều lần (*vợ chồng ông Nguyễn Đình Tu, Phạm Thị Điều, xã Yên Lâm, bà Nguyễn Thị Cúc, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định*); TAND các cấp đã xét xử đúng quy định (*ông Trần Công Hưng, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung*) nhưng công dân cố tình khiếu kiện kéo dài tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương; Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Tổ công tác của tỉnh nhiều lần vận động công dân trở về địa phương nhưng công dân vẫn chây ỳ ở lại thành phố Hà Nội làm thuê, đeo bám khiếu kiện tại các cơ quan Trung ương trong các dịp diễn ra sự kiện quan trọng của đất nước.

Các vụ việc khiếu nại chủ yếu về lĩnh vực đất đai, liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, GPMB, công nhận và cấp Giấy CNQSD đất, tranh chấp đất đai, đòi lại đất cũ chiếm 74,2%; các nội dung khiếu nại liên quan đến chế độ chính sách BHXH, chính sách người có công, bình xét hộ nghèo chiếm 25,8%. Tố cáo chủ yếu về các hành vi vi phạm quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới; không thực hiện nghiêm túc các quyết định xử lý, giải quyết của cấp có thẩm quyền; vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính; đầu tư xây dựng; đất đai của một số cán bộ chủ chốt cấp xã.

Công tác tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, tiếp công dân thường xuyên của Ban Tiếp công dân tỉnh, cấp huyện và Bộ phận Tiếp công

dân của các cơ quan, đơn vị được duy trì thực hiện đúng quy định của pháp luật. Thông qua việc tiếp công dân đã giải thích, giải đáp chính sách, pháp luật, hướng dẫn công dân chấp hành các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; chỉ đạo, xử lý, giải quyết kịp thời theo thẩm quyền, đúng quy định đối với khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội.

II. Kết quả tiếp công dân

Sáu tháng đầu năm 2018, các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã tiếp 4.275 lượt công dân (tăng 5,84% so với cùng kỳ năm 2017): Tiếp thường xuyên 2.841 lượt; tiếp định kỳ, đột xuất của lãnh đạo 1.434 lượt. Trong đó: Cấp tỉnh tiếp 632 lượt (lãnh đạo UBND tỉnh tiếp 380 lượt; Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp 252 lượt người); cấp sở tiếp 266 lượt; cấp huyện tiếp 1.762 lượt; cấp xã tiếp 1.615 lượt.

Trong kỳ báo cáo, có 09 đoàn đông người đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh khiếu kiện liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên các trường mầm non trên địa bàn tỉnh, việc cấp Giấy CNQSD đất, thu hồi đất, bồi thường GPMB, đề nghị cấp phép hoạt động xe điện trên địa bàn thành phố Sầm Sơn. Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức tiếp và đối thoại với trên 400 công dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia kiến nghị về việc neo đậu tàu, thuyền khai thác thủy sản của ngư dân khi xây dựng cảng Container Long Sơn và Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2.

III. Kết quả tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn

1. Tiếp nhận

Sáu tháng đầu năm 2018, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 4.446 đơn (tăng 59% so với cùng kỳ năm 2017). Số lượng đơn tiếp nhận tăng chủ yếu là do đơn gửi trùng lặp; đơn gửi đến nhiều cấp, nhiều ngành; đơn đã được giải quyết đúng thẩm quyền nhưng công dân vẫn tiếp khiếu, tiếp tố; đơn không đủ điều kiện giải quyết và tăng do phát sinh đơn mới thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước.

2. Phân loại, xử lý đơn

Đơn không đủ điều kiện xử lý: 2.043 đơn, gồm: Đơn nặc danh, đơn không có chữ ký, đơn không rõ nội dung; đơn trùng lặp; đơn đã giải quyết hết thẩm quyền, đúng pháp luật, đã trả lời, đối thoại và văn bản thông báo từ chối tiếp, không thụ lý giải quyết theo quy định.

Đơn đủ điều kiện xử lý: 2.403 đơn, gồm: 950 đơn khiếu nại; 329 đơn tố cáo; 1.124 đơn kiến nghị phản ánh. Kết quả xử lý cụ thể như sau: Ban hành 712

văn bản chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 383 văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan giải quyết đơn theo thẩm quyền; 476 văn bản hướng dẫn, trả lời công dân, cơ quan chuyển đơn và báo cáo kết quả giải quyết vụ việc; giao xác minh, kiến nghị biện pháp giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước 416/2.403 đơn (chiếm 17,3%), trong đó có: 359 đơn khiếu nại (tăng 76,8% so với cùng kỳ năm 2017); 57 đơn tố cáo, tăng 22 đơn (tăng 62,8% so với cùng kỳ năm 2017).

IV. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

1. Về khiếu nại

Đã giải quyết 316/359 vụ việc (đạt 88%), các vụ còn lại mới tiến hành xác minh đang trong quá trình giải quyết. Trong đó: Cấp tỉnh giải quyết 33/36 vụ (đạt 92%); cấp huyện giải quyết 206/236 vụ (đạt 87,3%); cấp sở giải quyết 1/1 vụ (đạt 100%); cấp xã giải quyết 76/86 vụ (đạt 88,4%).

Kết quả giải quyết: Khiếu nại đúng (16%); khiếu nại sai (77%); khiếu nại có đúng có sai (7%). Qua giải quyết khiếu nại đã trả lại cho công dân 904 triệu đồng và 19.359m² đất; đã ban hành 164/176 quyết định giải quyết (đạt 93,2%).

2. Về tố cáo

Đã giải quyết 50/57 đơn (đạt 87%), còn 7 vụ việc đang tập trung giải quyết, cụ thể: Cấp huyện giải quyết 35/40 vụ (đạt 88%); cấp sở giải quyết 03/04 vụ (đạt 75%); cấp xã giải quyết 12/13 vụ (đạt 92%). Ban hành 22/26 quyết định giải quyết (đạt 85%).

Kết quả giải quyết: Tố cáo đúng (4%); tố cáo sai (66%), tố cáo có đúng, có sai (30%). Qua giải quyết tố cáo đã thu hồi về cho nhà nước 600m² đất, 33 triệu đồng; trả lại cho công dân 157 triệu đồng.

Nhìn chung, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, kết luận xử lý tố cáo của các cơ quan, đơn vị có liên quan là nghiêm túc, kịp thời. Tuy nhiên, vẫn còn đơn vị giải quyết đơn chưa kịp thời, chậm báo cáo kết quả như thành phố Sầm Sơn; huyện Thiệu Hóa chậm giải quyết, xử lý đơn của bà Phạm Thị Ánh ở thôn 1, xã Thiệu Lý; huyện Hậu Lộc chậm thực hiện kết luận thanh tra vụ tố cáo của bà Hoàng Thị Hiền ở thôn Sơn, xã Tiến Lộc.

3. Việc rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài

Theo kết quả tổng hợp, đánh giá của Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018, tỉnh Thanh Hóa không còn vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCT và Kế hoạch số 2100/KH-TTCT của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực rà soát các vụ việc khiếu kiện kéo dài. Kết quả rà soát cho thấy, các vụ khiếu kiện đã được xem xét, giải quyết khách quan, đúng quy định của pháp luật; sau rà soát còn 02 vụ chưa giải quyết dứt điểm, các đơn vị đang tiếp tục giải quyết, gồm:

Khiếu kiện của ông Lê Văn Siêu, ông Lê Quang Trung và một số công dân xã Hoàng Trung, huyện Hoàng Hoá đã được Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết nhưng chưa thực hiện xong việc xử lý kiến nghị thanh tra. Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa đang tập trung xử lý vụ việc.

Ông Lê Mạnh Hoàn và một số công dân xã Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa tố cáo một số sai phạm trong quản lý đất đai, tài chính của UBND xã đã được thanh tra, kết luận nhưng chưa thực hiện xong việc xử lý kiến nghị thanh tra; Chủ tịch UBND tỉnh đang chỉ đạo UBND thành phố Thanh Hoá tập trung xử lý vụ việc.

V. Công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Ban Tiếp công dân Trung ương; Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các Công văn số 13518/UBND-TD ngày 03/11/2017, Công văn số 491/UBND-TD ngày 12/01/2018, Công văn số 1148/UBND-TD ngày 29/01/2018, Công văn số 1646/UBND-TD ngày 09/02/2018, Công văn số 2615/UBND-TD ngày 14/3/2018, Công văn số 5413/UBND-TD ngày 17/5/2018 chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường trách nhiệm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; ban hành Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 thành lập Tổ công tác phối hợp với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, Công an thành phố Hà Nội và các Bộ, ngành Trung ương trong việc tiếp công dân tại thành phố Hà Nội phục vụ kỳ họp thứ 7 Trung ương Đảng khóa XII và kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh giao ban hằng tuần với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Ban Tôn giáo tỉnh để tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong đó có công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành cấp tỉnh thực hiện việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để xảy ra tình hình phức tạp, hạn chế phát sinh các đoàn khiếu kiện đông người, góp phần đảm bảo về an ninh, trật tự, chính trị xã hội.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh triển khai sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo. Đến nay các sở ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh đã triển khai thực hiện kịp thời, cập nhật dữ liệu, theo dõi và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất trên phần mềm cơ sở dữ liệu theo quy định của Thanh tra Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức được 04 lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo với 669 người tham dự, qua công tác tập huấn, tuyên truyền, đã từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ và nhân dân; thực hiện 9 cuộc thanh tra trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 16 đơn vị, qua thanh tra đã chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

VI. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục được tiến hành đồng bộ, có nhiều chuyển biến rất tích cực, đạt kết quả tốt; không còn vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH-TTCT của Thanh tra Chính phủ; các vụ việc mới phát sinh đều được tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật; đồng thời, tiếp tục quán triệt nhất quán phương châm tăng cường rà soát, đối thoại để giải quyết dứt điểm các vụ việc công dân tiếp khiếu, tiếp tố góp phần ổn định tình hình, phục vụ tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đạt được kết quả trên, nhờ sự quan tâm lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, giám sát của Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh và hướng dẫn, giúp đỡ của Thanh tra Chính phủ, trực tiếp là Ban Tiếp công dân Trung ương và Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II); chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Chủ tịch UBND tỉnh, nhất là việc giải quyết các vụ phức tạp, đông người. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định, trực tiếp chỉ đạo và ban hành các Quyết định giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khiếu nại, xử lý tố cáo của công dân.

Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài; thường xuyên phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chú trọng công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; từng bước gắn việc tiếp công dân với xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đảm bảo hiệu quả, hạn chế sai sót, giảm khiếu kiện vượt cấp, ổn định tình hình cơ sở.

2. Tồn tại, hạn chế

Công tác tiếp công dân ở một số đơn vị cấp xã, cấp huyện chưa gắn với việc hướng dẫn, đôn đốc giải quyết đơn; việc phân loại, xử lý đơn, xác định thẩm quyền, thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết đối với một số vụ việc chưa

đầy đủ, thiếu chính xác; một số trường hợp chưa quan tâm đến công tác đối thoại, hoà giải để giải quyết vụ việc.

Một số trường hợp, giải quyết còn máy móc, cứng nhắc, kiến nghị biện pháp chưa hợp lý, hợp tình, khó thực hiện; vẫn còn vụ việc chưa thực hiện kịp thời, nghiêm túc quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền dẫn đến công dân tiếp khiếu.

3. Nguyên nhân khiếu nại, tố cáo

Nguyên nhân khách quan phát sinh khiếu kiện là do cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đất đai, bồi thường GPMB và tái định cư còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ; hồ sơ quản lý địa chính và nguồn gốc sử dụng đất trước đây thể hiện không đầy đủ, bị thất lạc, phát sinh tranh chấp... Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ quan là việc thực hiện các trình tự, thủ tục GPMB, kiểm kê, đo đạc, xác định diện tích, nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, áp giá..., thiếu chính xác, chưa đảm bảo công khai, minh bạch, chưa đúng quy định; việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của công dân trong quá trình thực hiện công tác GPMB chưa kịp thời, có trường hợp còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, thiếu kinh nghiệm trong xử lý, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của công dân dẫn đến phát sinh khiếu nại, tố cáo; công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách đất đai, GPMB còn hạn chế, chưa hiệu quả.

4. Dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo

Trong thời gian tới, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những vụ việc phức tạp, đông người, tập trung chủ yếu ở các huyện Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, Quảng Xương, thị xã Bỉm Sơn, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, GPMB thực hiện dự án.

VII. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

1. Thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo để các cơ quan, tổ chức và công dân nhận thức đầy đủ trách nhiệm trong việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính, ngân sách, kiểm kê, bồi thường GPMB, hỗ trợ, tái định cư...; tiếp tục quan tâm, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp, đông người; trong quá trình giải quyết cần coi trọng đối thoại, hoà giải, vận dụng chính sách, pháp luật, giải quyết thấu lý, đạt tình chấm dứt khiếu kiện.

3. Trong quá trình giải quyết khi có vụ việc đông người, phức tạp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần chủ động tham vấn ý kiến của Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh để hướng dẫn về nghiệp vụ và tạo sự thống nhất chung trong giải quyết và trả lời công dân.

4. Nâng cao hiệu quả giải quyết, thực hiện đúng trình tự, thủ tục, xác minh đầy đủ, chính xác, khách quan, áp dụng đúng pháp luật; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, các văn bản xử lý tố cáo và các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật.

5. Tiếp tục rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài, thống nhất với các ngành, địa phương đưa ra phương án xử lý dứt điểm. Tăng cường phối hợp giữa các ngành trong việc tiếp công dân và giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp.

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời và đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật./

Nơi nhận:

- Thanh tra Chính phủ;
- Ban Tiếp công dân TW;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- HĐND tỉnh kỳ họp thứ 6, khoá XVII;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, TD.

Thangnt/18,18489


Nguyễn Đình Xúng